



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรดิตถ์

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรดิตถ์

**รายงานผลการดำเนินงาน**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**  
**สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี**

**วิสัยทัศน์**

"เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการสู่การปฏิบัติอย่างมีเอกภาพ"

**สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้**

๑. ประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนของกระทรวงในส่วนภูมิภาค รวมทั้งดำเนินการประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัด
๒. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการของจังหวัด รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และรายงานสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ
๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ ในเขตพื้นที่จังหวัด โดยประสานหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
๔. ให้คำปรึกษาแนะนำ และสนับสนุนด้านวิชาการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเครือข่ายชุมชน ประชาชน และหน่วยงานอื่นที่ดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการในเขตพื้นที่จังหวัด
๕. ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง
๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	วันที่ดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลผลิต	แหล่งที่มา งบประมาณ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๑	การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ ๔๑ เขตการแข่งขันที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๔	เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขต ๖ ไปแข่งขันระดับประเทศ ณ จ.เพชรบูรณ์	๗๕,๗๕๐.-	๒๐ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓	จ.เพชรบูรณ์	มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๕๔ คน	งบกรมพลศึกษา	ไม่มี
๒	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอ...คัพ ๒๕๖๔	เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนการสร้างควมมีระเบียบวินัย และความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และความรักสามัคคีในหมู่คณะ	๒๐๙,๒๐๐.-	ส่งคืนงบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-๑๙			งบกรมพลศึกษา	ไม่มี
๓	พัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี	เพื่อพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสถานการณ์การท่องเที่ยว	๑๒๐,๐๐๐.-	ส่งคืนงบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-๑๙ ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดอุดรธานี (ศบค.จ.อต.) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดอุดรธานี (ศปก.จ. อต.) ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ พิจารณาโดยห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่ายี่สิบคน			งบ สป.กก.	ไม่มี

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	วันที่ดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	ผลผลิต	แหล่งที่มา งบประมาณ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๔	อบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติธุรกิจ นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม	เพื่อพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยว ชุมชนจังหวัดอุดรดิตถ์ ให้สามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง	๕๐,๐๐๐.-	ส่งคืนงบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-๑๙ ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรดิตถ์ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดอุดรดิตถ์ (ศบค.จ.อต.) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดอุดรดิตถ์ (ศปก.จ. อต.) ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ พิจารณาโดยห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่ายี่สิบคน		งบ สป.กก.	ไม่มี	
๕	เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรดิตถ์	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา	๓๐,๐๐๐.-	ส่งคืนงบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-๑๙ ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรดิตถ์ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดอุดรดิตถ์ (ศบค.จ.อต.) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดอุดรดิตถ์ (ศปก.จ. อต.) ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ พิจารณาโดยห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่ายี่สิบคน		งบ สป.กก.	ไม่มี	
๖	โครงการจัดการแข่งขันวู้ดบอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชนประชาชน ผู้สูงอายุทุกกลุ่มให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้เวลาที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีต่อตนเองและสังคม	๖๐,๓๐๐.-	ส่งคืนงบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-๑๙ ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรดิตถ์ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดอุดรดิตถ์ (ศบค.จ.อต.) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดอุดรดิตถ์ (ศปก.จ. อต.) ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ พิจารณาโดยห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่ายี่สิบคน		งบ สป.กก.	ไม่มี	

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	วันที่ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	ผลผลิต	แหล่งที่มา งบประมาณ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๗	โครงการจัดการแข่งขันเปตองจังหวัด อุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชนประชาชน ผู้สูงอายุ ทุกกลุ่มให้มีความรู้ความ เข้าใจ ตระหนักถึงคุณค่า ของการใช้เวลาที่มีอยู่ให้ เป็นประโยชน์ โดยการเล่น กีฬา ตลอดจนเข้าร่วม กิจกรรมนันทนาการจนเป็น วิถีชีวิต ก่อให้เกิดคุณภาพ ชีวิตที่ดีต่อตนเองและสังคม				สังคินงบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-๑๙ ตามมติ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดอุตรดิตถ์ (ศบค.จ.อต.) และศูนย์ ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดอุตรดิตถ์ (ศปก.จ. อต.) ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ พิจารณาโดยห้ามจัด กิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกัน มากกว่ายี่สิบคน	งบ สป.กก.	ไม่มี
๘	โครงการจัดกิจกรรมประกวดร้อง เพลงคาราโอเกะ ลูกทุ่ง-ลูกกรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชนประชาชน ผู้สูงอายุ ทุกกลุ่มให้มีความรู้ความ เข้าใจ ตระหนักถึงคุณค่า ของการใช้เวลาที่มีอยู่ให้ เป็นประโยชน์ โดยการเล่น กีฬา ตลอดจนเข้าร่วม กิจกรรมนันทนาการจนเป็น วิถีชีวิต ก่อให้เกิดคุณภาพ ชีวิตที่ดีต่อตนเองและสังคม	๓๐,๕๐๐.-			สังคินงบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-๑๙ ตามมติ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดอุตรดิตถ์ (ศบค.จ.อต.) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดอุตรดิตถ์ (ศปก.จ. อต.) ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ พิจารณาโดย ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวน รวมกันมากกว่ายี่สิบคน		ไม่มี

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	งบประมาณ (บาท)	วันที่ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	ผลผลิต	แหล่งที่มา งบประมาณ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
๙	โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชนประชาชน ผู้สูงอายุ ทุกกลุ่มให้มีความรู้ความ เข้าใจ ตระหนักถึงคุณค่า ของการใช้เวลาที่มีอยู่ให้ เป็นประโยชน์ โดยการเล่น กีฬา ตลอดจนเข้าร่วม กิจกรรมนันทนาการจนเป็น วิถีชีวิต ก่อให้เกิดคุณภาพ ชีวิตที่ดีต่อตนเองและสังคม	๔๓,๗๐๐.-			สังคินงบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-๑๙ ตามมติ ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรดิตถ์ ศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จังหวัดอุดรดิตถ์ (ศบค.จ.อต.) และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดอุดรดิตถ์ (ศปก.จ. อต.) ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ พิจารณาโดย ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวน รวมกันมากกว่ายี่สิบคน	งบ สป.กก.	ไม่มี